

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีโดยได้รับความอนุเคราะห์ให้ได้รับจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ให้ทุนในการวิจัย ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เวชมิ ผู้ประสานงานวิจัยระดับประเทศ ที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนงานวิจัยนี้ ขอขอบคุณ ดร. สุวิทย์ มูลคำ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา สมุทรปราการ เขต 1 ดร.นภาพร สิงห์ทัต ประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ดร.สุรางคณา มัชฌานนท์ หัวหน้าโครงการ ได้ให้คำปรึกษาและช่วยตรวจแก้ไขงานวิจัยครั้งนี้ จนทำให้วิทยานิพนธ์นี้มีความครบถ้วนสมบูรณ์และมีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามที่กำหนด รวมทั้ง นอกจากนี้ ผู้วิจัยขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันทา แก้วสุข คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่าของท่านมาช่วยให้คำแนะนำและให้ข้อคิดอันเป็นประโยชน์ต่อการทำวิจัยครั้งนี้ และขอขอบคุณ ดร. ชูชาติ พ่วงสมจิตร ผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษา ได้ช่วยให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบการทำวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ด้วย ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งใจในความกรุณาครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง

ขอขอบพระคุณนายเกษม แยมศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้อำนวยความสะดวก และช่วยให้คำแนะนำ ข้อคิด ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งนี้ ขอขอบคุณนางสาวสนองศรี รุดดิษฐ์ และนายสุรพล ศรีสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ได้ช่วยตรวจทานความถูกต้องของงานวิจัย และขอขอบคุณคณะครูในโรงเรียนทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือในการดำเนินการทำวิจัยการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมกลุ่มเพ่งความคิด (focusGroup) ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อกำหนดตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรมและปรับปรุงตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

ขอกราบนมัสการขอบพระคุณท่านเจ้าอาวาสวัดชมนิมิตร ขอขอบพระคุณคุณสุธน ชื่อประเสริฐ ปลัดเทศบาลเมืองลาดหลวม คุณหมอนิคม ศิริชัย คุณสมพงษ์ คล้ายวัฒนะ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คุณครูศิริวรรณ จากแก้ว หัวหน้าแผนงานผู้ให้ข้อคิดการนำแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ พร้อมทั้งช่วยเหลือเกี่ยวกับการให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เพื่อการวิจัย

ขอขอบพระคุณ ดร.ดิเรก วรรณเสียร ที่สละเวลาเป็นวิทยากรให้การอบรม การทำแผนกลยุทธ์และเทคนิคการจัดทำตัวชี้วัด ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นายเสน่ห์ ชาวโตผู้เชี่ยวชาญหัวหน้ากองวิจัยและประเมินผล และคณะ กระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้สละเวลาเป็นวิทยากรให้การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาปรับปรุงตัวชี้วัด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ณ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งการอบรมทั้งสองครั้งดังกล่าว

ทำให้ผู้ร่วมวิจัยและประชากรกลุ่มเป้าหมายได้เข้าใจ และพัฒนาปรับปรุงตัวชี้วัดให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น

ขอขอบคุณนายสนั่น ชูเหลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาขาสตรีราชูปถัมภ์ และนายชวลิต แดงเปล่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพลอยจตุรจินดา ซึ่งเอื้อเฟื้อสถานที่และเป็นกำลังใจให้ผู้วิจัยเสมอมา รวมทั้งเพื่อนๆ สาขาบริหารการศึกษา ปริญญาโทบัณฑิตรุ่นแรก (รุ่นเอื้ออาทร) ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาตลอดระยะเวลาในการศึกษาระดับมหาบัณฑิต

ท้ายที่สุดนี้ ผู้วิจัยขอระลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของบิดา-มารดา ตลอดจนขอบคุณพี่เขย พี่สาว และหลานๆทุกคน ที่ร่วมกันเป็นพลังใจให้แก่ผู้วิจัย ทำให้เกิดความมานะบากบั่นจนประสบความสำเร็จในชีวิตการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

สุภัทรา ชันศิริ